

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี	ประธานสภาฯ	อัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี	
๒	นายกาสิน บุญชาญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	กาสิน บุญชาญ	
๓	นางสุภาพร ต้อยไชย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาพร ต้อยไชย	
๔	นายมนตรี ตรงธิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	มนตรี ตรงธิ	
๕	นายพงษ์ ไตรสุ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	พงษ์ ไตรสุ	
๖	นายปัญญา อินตา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ปัญญา อินตา	
๗	นายถาวร บุตรสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	ถาวร บุตรสุวรรณ	
๘	นางเกวียน ไชยโสตา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	เกวียน ไชยโสตา	
๙	นางสาวรัชณีย์ ปังอุทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	รัชณีย์ ปังอุทา	
๑๐	นายทินกร เข้มอุทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	ทินกร เข้มอุทา	
๑๑	นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนรัตน์	เลขานุการสภาฯ	วัชรวิชัย กาญจนรัตนรัตน์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสมถวิล อินธิราช	รองประธานสภาฯ	-ลา-
๒	นายชาติรี ทองนาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	-ลา-
๓	นายเอื้อง บุญชาญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	-ลา-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์	นายก อบต.โพนงาม	สนั่นตัน ธรรมรักษ์	
๒	นายส่วน เขียนจันทา	รองนายก อบต.โพนงาม	ส่วน เขียนจันทา	
๓	นายสมชาย สมิตร	รองนายก อบต.โพนงาม	สมชาย สมิตร	
๔	นายวิเศษ พรหมแสง	เลขานุการนายก อบต.โพนงาม	วิเศษ พรหมแสง	
๕	นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	สุขเกษม เพ็ชรเลิศ	
๖	นายสุดใจ วงศ์สาย	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุดใจ วงศ์สาย	
๗	นายประวิทย์ จันทสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประวิทย์ จันทสิทธิ์	



## เปิดการประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จุติรูปเทียนถวายพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งแรก
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

### ระเบียบวาระที่ ๑

นายอักษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

### เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ กำหนดเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้ ถึงห้วงระยะเวลาตามกำหนดแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ กำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายอักษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายอักษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

๑.๒ การแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๓ กำหนดว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงแต่งตั้งนายวิเศษ พรหมแสง เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามมอบหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป สัปดาห์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายสนั่นตัน  
ธรรมรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำม ก็ขอเชิญแนะนำตัวเองครับ

นายวิเศษ พรหมแสง  
เลขานุการนายกฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก ท่านปลัด และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผมนายวิเศษ พรหมแสง เลขานุการนายก กระผมขอขอบคุณท่าน  
นายก ท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันอย่าง  
ดียิ่ง ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

๑.๓ การเข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ  
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิก  
สภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัด  
สกลนคร ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ

นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนรัตน์  
เลขานุการสภาฯ

ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดในการฝึกอบรมนะครับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา  
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ขององค์การบริหารส่วน  
ตำบล จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วัตถุประสงค์  
๑) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการบริหารงบประมาณ และการจัดทำ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ  
กฎหมายท้องถิ่น หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง  
และมีประสิทธิภาพ ๓) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้ง  
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ๔) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี  
ความรู้ความเข้าใจในภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
กลุ่มเป้าหมาย คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน  
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระยะเวลาในการอบรม ระหว่าง  
เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๖ สถานที่ ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท โครงการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติ  
โครงการ สำหรับวันที่จะเข้าอบรมคือวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ตอนนี้ก็ได้  
ส่งรายชื่อไปแล้ว ก็ขอนำเรียนให้สมาชิกสภาทราบเพียงเท่านี้ครับ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

สำหรับรายละเอียดก็จะให้ท่านปลัดถ่ายทอดเอกสารให้ครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุม**

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำม  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญ  
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ

นางเอวียน ไชยโสตา  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ดิฉันนางเอวียน ไชยโสตา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ ในการนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองต่อไปค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาทุกท่านได้รับสำเนารายงานการประชุมทุกท่านแล้วนะครับ ก็ให้ท่านตรวจดูอีกครั้งว่าต้องแก้ไขถ้อยความตรงไหนบ้าง ถ้าไม่มีท่านใด ผมจะขอมติรับรองเลยนะครับ

มติที่ประชุม

รับรอง	๙	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

**๓.๑ รายงานสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

เชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบครับ

นายเกษม เพ็ชรเลิศ  
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานายก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุเกษม เพ็ชรเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตรายงานสถานะการเงินการคลัง งบรายรับและรายจ่าย ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม มีรายรับเป็นรายได้จากภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสินค้าและรายได้อื่นๆ ภาษีจัดสรร และรายได้รัฐบาลอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๒๔,๖๔๖,๙๓๘.๘๗ บาท และรายจ่าย รายจ่ายด้านบุคลากร ด้านการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๑๔,๔๔๑,๖๘๐.๗๖ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงามมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจำนวน ๑๐,๒๐๕,๒๕๘.๑๑ บาท ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงามมีเสถียรภาพทางการเงินการคลังพอสมควรครับ และขอรายงานเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีงบประมาณ ๒๔ ล้านบาทตามที่รายงานครั้งก่อน ทุนสำรองเงินสะสม ๑๑ ล้านบาท เงินสะสมที่คณะผู้บริหารสามารถนำไปบริหารพัฒนาชุมชนได้ตามระเบียบข้อกฎหมายแล้ว คงเหลือ ๑๕ ล้านบาทครับ ต่อไปขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓.๒ นะครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ

### ๓.๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ  
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กองคลัง งานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานงบประมาณเสนอท่านนายกอนุมัติ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน แยกตามรายการ ดังนี้ งบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ กองคลังได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาสายดงหมากทอ บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้แจ้งลงงานแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการ อีก ๒ - ๓ วัน ผู้รับจ้างน่าจะนำเครื่องจักรชุดเพื่อวางท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๑๑
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพรงงาม หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ตอนนี้อยู่ในระหว่างเสนอท่านนายกอนุมัติเพื่อแจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญา
๓. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านดงเสียว ตอนนี้งานพัสดุอยู่ในระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและเสนอท่านนายกอนุมัติ

งบประมาณตามข้อบัญญัติจะเหลือโครงการขยายเขตจ่ายน้ำหรือวางท่อประปาบ้านดงมะกุ่ม หมู่ที่ ๗ อยู่ในระหว่างจัดทำราคากลาง และหมวดเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตอนนี้อยังไม่ได้รับเอกสาร ไม่ทราบว่างบฯได้ประสานไปที่การไฟฟ้าหรือยัง รอให้กองช่างชี้แจงครับ และโครงการกันเงินเบิกจ่ายเหลือปีมี ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น งบที่ ๑ งบพื้นชั้น ๑ ชั้น ๒ และหลังคาต้องแล้วเสร็จ ส่วนงบที่ ๒ คืองานสุขภัณฑ์ และตามสัญญาจ้าง ๑๕๐ วัน จะสิ้นสุดสัญญาประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ก็ได้ประสานทางผู้รับจ้างแล้วคาดว่าประมาณ ๒ เดือนน่าจะแล้วเสร็จก็จะได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง และประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานระยะที่ ๒ ต่อไป คาดว่าประมาณเดือนมิถุนายน กรกฎาคม จะประกาศ E-bidding ส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๕ โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไปที่สำนักงานจังหวัดเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร คาดว่าสัปดาห์หน้าคลังจังหวัดน่าจะโอนเงินงบประมาณมาให้ อบต.โพรงงาม เพื่อวางฎีกาเบิกจ่ายเงินต่อไปนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายอัษฎาภูมิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ

นายถาวร บุตรสุวรรณ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายถาวร บุตรสุวรรณ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ อยากเรียนถามว่าเงินสะสมเราสามารถนำมาใช้ได้ตอนไหน เพราะแผนเราก็ได้จัดทำไปแล้ว

นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ  
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เราจะสามารถใช้ได้เมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบประมาณแล้ว ตอนนี้งานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินยังไม่รับรองงบประมาณมา ก็ยังใช้ไม่ได้ ต้องรอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่งหนังสือ

รับรองมาเสียก่อน คงไม่นานนะครับ ตอนนี้ท่านสามารถทำรายละเอียดโครงการให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาครับ ขอขอบคุณครับ

นายกาสิน บุญชาญ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายกาสิน บุญชาญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑  
อยากเรียนถามหัวหน้าสุขเกษมว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะรับรองเงินสะสม  
ประมาณเดือนไหน แล้วที่ได้ส่งโครงการไปท่านได้ทำ ปร.๔ ปร.๕ หรือยังครับ

นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ  
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตนำเรียนการปิดบัญชีในรอบปี  
งบประมาณของทุกอปท. และตามระเบียบการเงินฯ จะต้องปิดบัญชีให้แล้วเสร็จ  
ภายในเดือนธันวาคมหรือ ๕๐ วัน จะต้องรายการการปิดบัญชีไปที่คลังจังหวัด  
และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนครเพื่อหน่วยงานเหล่านี้จะทำการ  
ตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายหรือเปล่า  
ถ้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและคลังจังหวัดตรวจเสร็จแล้ว ถ้าถูกต้องหน่วยงาน  
เหล่านี้ก็จะรับรองผลการปิดบัญชีให้กับอปท. และมีหนังสือแจ้งมาว่าผ่านแล้ว  
น่าจะในเดือนนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไร ส่วนแผนงานโครงการที่สมาชิกรัฐสภาแนะนำ  
ท่านนายกผมได้สรุปเป็นโครงการแยกตามหมู่บ้าน แล้วนำเสนอตามลำดับชั้นผ่าน  
ท่านปลัดไปถึงท่านนายกแล้วที่ท่านจะเพิ่มเติม ส่วนวิธีการเพิ่มเติมก็เป็นไปตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนฯ ซึ่งงานวิเคราะห์ที่ผ่านมาก็ได้  
ออกประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผน แล้วดำเนินการไปพร้อมกัน เพื่อจะได้ไม่  
เสียเวลา และแผนงานโครงการที่ท่านเสนอมาก็จะนำเข้าแผนเพื่อที่จะมาประชุม  
ในระดับตำบลต่อไป ซึ่งจะประชุมระดับตำบลในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
หลังจากนั้นกรรมการสนับสนุนก็จะประชุมเพื่ออนุมัติแผน และจะได้เสนอท่าน  
นายกประกาศใช้และเสนอต่อสภานุมัติและประกาศใช้ต่อไป เมื่อท่านนายก  
ประกาศใช้แผนและสภาเห็นชอบแล้ว ประกอบกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
รับรองการปิดบัญชีแล้ว ถ้าสอดคล้องกันพอดี ท่านก็สามารถวางแผนการเงิน  
สะสมเลย ขอขอบคุณครับ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเข้าระเบียบวาระที่ ๔ นะครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอความเห็นชอบยืนยันเนื้อที่สาธารณประโยชน์บ้านดงเสี้ยว ตำบล  
โพนงาม อำเภอบ้านดง อำเภอบ้านดง จังหวัดสกลนคร

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกครับ

นายสนั่น ธรรมรักษ์  
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้า  
ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบยืนยันเนื้อที่สาธารณประโยชน์  
บ้านดงเสี้ยว ตำบลโพนงาม อำเภอบ้านดง อำเภอบ้านดง จังหวัดสกลนคร ตามที่  
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายอำเภอบ้านดงเป็นผู้ขอออกหนังสือ

สำคัญสำหรับที่หลวงในที่สาธารณประโยชน์โดยอาศัยบัญชีที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประสงค์จะให้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงป่าช้าบ้านดงเสียวหลักฐานเดิมเนื้อที่ประมาณ ๑๐๙ ไร่ เจ้าหน้าที่ได้ออกไปทำการรังวัดแล้วปรากฏว่าได้เนื้อที่ ๙๔-๓.๓ ไร่ น้อยกว่าหลักฐานเดิม ๑๔-๓-๓.๓ ไร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ (ข้อ ๘) กำหนดให้อำเภอสอบสวนข้อเท็จจริงว่า ได้เนื้อที่น้อยลงเพราะเหตุใด โดยขอความเห็นชอบต่อสภาตำบลหรือองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณา หากสภาตำบลหรือองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นภายใน ๓๐ วัน ให้อำเภอดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเห็นกรณีดังกล่าวต่อไป จากที่คณะกรรมการก็ได้ออกไปสำรวจและได้สอบถามจากผู้นำท้องถิ่นที่กัวมีถนนมีห้วย แล้วที่ข้างเคียงเขาก็มีเอกสารทั้งหมดแล้ว ก็อยากให้อาเภอพิจารณาด้วยว่ามันหายไปยังไง ที่ป่าช้าบ้านดงเสียวก็รู้กันว่ายังไม่ออกหนังสือก็ขอฝากสภาพิจารณาด้วย ขอขอบคุณครับ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ

นายพงษ์ ไตรสุ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพงษ์ ไตรสุ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔ อยากถามว่าพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้าน ดงเสียว มันหายไปตั้ง ๑๔ ไร่เลยหรือครับ ถ้าหายไปประมาณ ๓ งาน ยังพอได้ ตรงนี้หายไป ๑๔ ไร่ ผมว่ามันเยอะไป ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียงหรือครับ ที่ติดห้วยหรือติดหนอง

นายวัชรวิชัย กาญจนรัตน  
เลขานุการสภาฯ

ขออนุญาตท่านประธานสภาที่เคารพครับ ขอนำเรียนทุกท่านตามเอกสาร ก็คือบัญชีสำรวจที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประสงค์จะให้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง “สาธารณสมบัติของแผ่นดิน” คือเป็นไปตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ คือยังไม่ออก นสล. ตอนนี้เรากำลังจะออก นสล. สาธารณสมบัติของแผ่นดินคือกันไว้สาธารณประโยชน์ คือยังไม่ได้กำหนดขอบเขตที่แน่นอน ประกอบกับหน้าที่ที่จะให้ทุกท่านลงมติในวันนี้ต้องเป็นไปตาม (ข้อ ๘) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งกำหนดให้เพื่อว่าการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงใดได้เนื้อที่น้อยไปจากหลักฐานเดิมโดยไม่ปรากฏว่ามีผู้บุกรุกให้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงตามผลการรังวัดดังกล่าวไปก่อน เสร็จแล้วให้นายอำเภอสอบสวนข้อเท็จจริงว่าที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนั้นน้อยไปเพราะเหตุใด มีจำนวนเนื้อที่เท่าใด โดยขอความเห็นต่อสภาตำบลหรือองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณา หากสภาตำบลหรือองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นภายใน ๓๐ วัน ให้ดำเนินการต่อไป ส่วนนี้คือเนื้อความของระเบียบ ก็ขอนำเรียนเบื้องต้นให้ทุกท่านได้รับทราบครับ

- นายกาสิน บุญชาญ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้มีการเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายกาสิน บุญชาญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ผมอยากขอรายละเอียดเพิ่มเติม คือว่าเชิญผู้ใหญ่บ้านดงเสียวทั้ง ๒ หมู่บ้านเข้ามาให้ความรู้ที่ว่าได้ออกสำรวจจริงหรือไม่ เพราะมันหายไป ๑๔ ไร่ ถ้าจะมีคลองหรือถนน ก็คงไม่ถึง ๑๔ ไร่ ให้เขามารับรองก่อนถึงจะพิจารณาครับ
- นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ
- ในการรับรองที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่แปลงแรกที่สภารับรอง มันก็มีหลายที่หลายแปลงที่รังวัดแล้วไม่ได้ขนาดเท่าเดิม ไม่ใช่แค่ที่สาธารณประโยชน์ ที่ของชาวบ้านก็เช่นกัน จากแนวเขตก็มีโฉนดทุกที่จากที่ดินในเอกสาร เราออกที่หลังเขา เหลือเท่าไรคงได้เท่านั้น ตามเอกสารในหน้าแรกก็มีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้ช่วยก็ได้รับรองเอกสารบันทึกตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของสภาที่จะรับรองเนื้อที่ มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยอีกหรือไม่
- นายถาวร บุตรสุวรรณ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๙
- ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ที่ดินป่าช้าบ้านดงเสียวเคยมีข้อพิพาทมาแล้วครั้งหนึ่ง ท่านส่วนและท่านสมชายคงจำได้ เพราะว่าได้ไปดูสถานที่ระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านดงเสียว เคยมีข้อพิพาทกันอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาทำถนนออกไปป่าช้าหรืออะไรผมก็จำไม่ได้แล้ว ไม่ทราบเป็นยังไง ชาวบ้านดงเสียวที่มีที่นาติดกันตรงนั้นครับ
- นายทินกร เข้มอุทา  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก ท่านปลัด เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทินกร เข้มอุทา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ ในกรณีนี้เนื้อที่หายไป เพราะว่าแต่ก่อนเราแค่สำรวจไม่ได้รังวัด เจ้าของพื้นที่ใกล้เคียงเขาก็ทำการขยับขยายและออกโฉนดก่อนเรา เราก็ปล่อยให้เวลาเลยมานานก็ไม่ทำยังไง และได้มาทำการรังวัดเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ในกรณีนี้หายไปก็เกิดจากการบุกรุกบ้าง ชาวบ้านคงไม่มีใครอยากได้หรอกก็มีแต่บ้านอื่น ผมก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ
- นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนรัตน์  
เลขานุการสภาฯ
- ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตามประเด็นที่ท่านทินกรเสนอที่ประชุม ข้อที่เข้าระเบียบคือเป็นความเห็น ถามว่าที่ดินที่สาธารณประโยชน์แปลงนี้น้อยไปเพราะเหตุใด มีจำนวนเนื้อที่เท่าใด มีข้อประเด็น ถ้าหากมีมติอย่างไรก็เป็นความเห็นของสภาเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านนายอำเภอ ถ้าสภารับรองก็จะเป็นความเห็นของสภา ถ้าไม่รับรองในประเด็นนี้ก็นำเสนอว่าไม่มีความเห็นไปยังอำเภอภายใน ๓๐ วัน ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ครับ
- นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ครับ
- นายพงษ์ ไตรสุ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๔
- ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมอยากให้เจ้าของพื้นที่หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้ามาทำความเข้าใจในที่ประชุมก่อน และมายืนยันด้วยตัวเองครับ
- นางเกวียน ไชยโสตา  
ส.อบต. หมู่ ๑๑
- ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ ถ้าเราจะให้ผู้นำเขามารับรองอีก มันจะย้อนกลับไปอีก เพราะการยืนยัน เจ้าหน้าที่ที่ดินออกรังวัดแล้ว มันหายไปตั้ง ๑๔ ไร่ นั้นเป็นการยืนยันว่าที่ดินตรงนั้นหายไป ๑๔ ไร่จริง แต่ถ้าเราจะไปเอาคนใดคนหนึ่ง

มายืนยันอีกมันก็เท่าเดิม เราจะไปหาที่ดินที่ไหนมาคืนให้ครบ ๑๔ ไร่ มันเป็นไปได้ไหมนะคะ มันจะเป็นการย้อนหลัง ขอบคุณค่ะ

นายทินกร เข้มอุทา  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓

ขอเพิ่มเติมในกรณีนี้ทางผู้นำทำการปรับเขตหรือว่าทำถนนล้อมรอบไว้หมดแล้ว คือเขาไม่ยอมให้มันหายไปกว่านี้ ผมคิดว่าตอนนี้เหลือเท่าไรก็เท่านั้น ให้มันอยู่แค่นั้น เพราะผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยันมาแล้วนะครับ ขอบคุณครับ

นายมนตรี ตรงธิ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๓

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ วันนั้นผมก็ได้ออกไปสำรวจด้วย และตามที่ท่านพงษ์ว่าจะให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนมายืนยันนั้น ผมจะขอยืนยันอีกคนหนึ่งตามที่ผมออกไปสำรวจ มันก็มีเท่านี้จริงๆ ครับ ขอบคุณครับ

นายอัษฎวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาทุกท่านคงเข้าใจแล้ว มีท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ครับ ก่อนจะลงมติก็ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายก่อนนะครับ

นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนรัตน์  
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงใดได้เนื้อที่น้อยไปจากหลักฐานเดิมโดยไม่ปรากฏว่ามีผู้บุกรุกให้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงตามผลการรังวัดดังกล่าวไปก่อน เสร็จแล้วให้นายอำเภอสอบสวนข้อเท็จจริงว่าที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงนั้นน้อยไปเพราะเหตุใด มีจำนวนเนื้อที่เท่าใด โดยขอความเห็นต่อสภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณา หากสภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเห็นอย่างอื่นภายใน ๓๐ วัน ให้ดำเนินการต่อไป

นายอัษฎวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาก็ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายแล้ว ต่อไปผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นขอยืนยันเนื้อที่สาธารณประโยชน์แปลงป่าช้าบ้านดงเสียว หลักฐานเดิมเนื้อที่ประมาณ ๑๐๙ ไร่ เจ้าหน้าที่ได้ออกไปทำการรังวัดแล้ว ปรากฏว่าได้เนื้อที่ ๙๔-๓.๓ ไร่ น้อยกว่าหลักฐานเดิม ๑๔-๓-๓.๓ ไร่ ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายอัษฎวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

ผ่านนะครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ครับ

**ระเบียบวาระที่ ๕**

**เรื่องอื่น ๆ**

นายอัษฎวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

ท่านใดมีเรื่องความเดือดร้อน หรืออยากสอบถามท่านนายกและเจ้าหน้าที่เชิญครับ

นายพงษ์ ไตรสุ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพงษ์ ไตรสุ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ อยากเรียนถามท่านนายกกว่าเรากี่ทำงานมาปีกว่าแล้วทำไมยังไม่แก้ปัญหาความ

- เดือนร้อนให้ชาวบ้าน แล้วเงินสะสมที่หัวหน้าเกษมบอกว่าสามารถใช้ได้ โครงการไหนที่นำไปแก้ปัญหาให้กับหมู่บ้านในตำบลโพนงาม ขอให้ท่านนายกรีบดำเนินการให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
- นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี สำหรับการประชุมครั้งถัดไปก็จะออกเป็นหนังสือ จะไม่กำหนดวันนะครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ก็ขอปิดการประชุมครับ ขอขอบคุณมากครับ
- นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์  
นายก อบต.
- เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมก็เร่งดำเนินการ และในเรื่องงบซ่อมแซมจะให้ผอ.กองช่างชี้แจงนะครับ
- นายสุดใจ วงศ์สาย  
ผอ.กองช่าง
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เรื่องของโครงการก่อสร้างต่างๆ หัวหน้าสุขเกษมก็ได้รายงานไปแล้ว จากที่ท่านสมาชิกสภาสอบถามเรื่องซ่อมแซมถนนลูกรัง ตอนนี้ได้ดำเนินการขออนุมัติจากท่านนายกแล้วจะส่งให้กองคลังดำเนินการในเร็วๆ นี้ เพราะว่าแบบแปลนหรือราคากลางก็เสร็จแล้ว ส่วนเรื่องของโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านดงเสียว บ้านท่าแร่ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านดงสาร ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านเสาวัด ตอนนี้ผมได้สอบถามทางหัวหน้าสุขเกษมแล้วสามารถใช้งบประมาณได้ ผมก็จะรีบดำเนินการโครงการนี้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ตอนนี้ก็ได้ซื้อมาแล้วจำนวน ๒๐ ชุด พร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆ ก็พร้อมที่จะออกติดตั้งเร็วๆ นี้ ส่วนโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตอนนี้กำลังออกสำรวจประมาณการและจะทำให้แล้วเสร็จภายในเร็วๆ นี้ครับ ขอขอบคุณครับ
- นายกาสิน บุญชาญ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมอยากสอบถามว่าท่านสั่งโคมไฟมาแล้ว ๒๐ ชุด ท่านรู้ไหมว่าจะต้องไปติดตั้งไหน ถ้าจะออกไปติดตั้งก็แจ้งให้สมาชิกทราบด้วยนะครับ
- นายสุดใจ วงศ์สาย  
ผอ.กองช่าง
- ครับ ผมจะประสานท่านสมาชิกสภาก่อนจะออกไปติดตั้งครับ ขอขอบคุณครับ
- นางสาวรัชฌีย์ ปังอุทา  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ดิฉันนางสาวรัชฌีย์ ปังอุทา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ อยากสอบถามผอ.กองช่างว่า โคมไฟส่องสว่างของ หมู่ ๑๒ จะได้จำนวนกี่ชุด เพราะว่าจะได้หาจุดที่จะติดตั้งค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
- นายสุดใจ วงศ์สาย  
ผอ.กองช่าง
- ต้องเฉลี่ยกันทุกบ้านครับ เพราะว่ามีแค่ ๒๐ ชุดเองครับ
- นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ
- ของหมู่ ๑๒ จะอยู่ในข้อบัญญัติอยู่แล้วครับ แล้วแต่การไฟฟ้าเขาจะออกมาประเมินนะครับ

- นายสุตใจ วงศ์สาย  
ผอ.กองช่าง  
ขออนุญาตครับ การติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง บ้านดงสาร และบ้านเสาวัด เราตั้งงบประมาณไว้ที่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ก็จะขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าว่าจะได้เท่าไรก็อยู่ที่เขาจะประมาณการมาให้เราครับ
- นางสุภาพร ต๋วยไชย  
ส.อบต. หมู่ที่ ๒  
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุภาพร ต๋วยไชย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ อยากขอฝาท่อค้ะ เพราะมันแตกอีกแล้ว แตกบ่อยมากค้ะ ขอขอบคุณค้ะ
- นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ  
หมู่ ๒ ฝาท่อแตก ก็ฝากท่านนายกให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบด้วยนะครับ
- นายทินกร เข้มอุทา  
ส.บต. หมู่ที่ ๑๓  
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทินกร เข้มอุทา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ เรื่องน้ำประปา ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง แล้วคนใช้น้ำเยอะ ทุกวันน้ำไม่ค่อยไหล จะไหลก็ประมาณ ๓ - ๔ ทุ่ม ซึ่งไม่มีใครใช้น้ำกันแล้ว ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวคนใช้ไม่เยอะก็ฝากท่านนายกด้วย ขอขอบคุณครับ
- นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ  
ก็ฝากท่านคณะผู้บริหารตรวจสอบด้วยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องจะแจ้งอีกไหมครับ
- นายพงษ์ ไตรสุ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๔  
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพงษ์ ไตรสุ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ อยากฝากถึงผอ.กองช่าง หมู่ ๔ บ้านท่าแร่ ขอ ๔ จุดนะครับ และผมขอขอบคุณท่านนายก เนื่องในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เกิดไฟไหม้ที่หนองเหมือดเมียง บ้านท่าแร่ เป็นเนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่ ท่านนายกก็ได้ประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลสามัคคีพัฒนา เทศบาลท่าก้อน และรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จำนวน ๓ คัน ถึงจะระงับไฟได้ เสียหายประมาณ ๓๐๐ ไร่ พื้นที่ป่ายูคา และพื้นที่ไถ่เคียง ก็ขอบคุณท่านนายกมากครับ และทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วย และอีกเรื่องหนึ่ง บ้านท่าแร่ ดงปลาปาก ตอนนี้น้ำที่ผายน้ำล้นน้ำแห้งแล้ว ก็ได้ประชุมกับผู้ใหญ่บ้านแล้วอีกสักประมาณ ๔ - ๕ วัน ผมว่าจะทำหนังสือเพื่อขอเครื่องสูบน้ำผ่านท่านนายกผ่าน อบจ. ครับ ขอขอบคุณครับ
- นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ  
มีสมาชิกสภาท่านใดจะแจ้งหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะแจ้งการประชุมครั้งต่อไป ถ้าไม่มีเรื่องด่วนอะไรก็จะแจ้งเป็นหนังสือนะครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สำหรับวันนี้ก็ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ
- ปิดประชุม  
เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ วัชรวิชัย กาญจนรัตนรัตน์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ลงชื่อ อัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี) ผู้รับรอง  
(นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนรัตน์)      (นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ลงชื่อ เถวียน ไชยโสตา  
(นางเถวียน ไชยโสตา)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ พงษ์ ไตรสุ  
(นายพงษ์ ไตรสุ)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

ลงชื่อ ชาตรี ทองนาง  
(นายชาตรี ทองนาง)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

ลงชื่อ ถาวร บุตรสุวรรณ  
(นายถาวร บุตรสุวรรณ)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

ลงชื่อ ทินกร เข้มอุทา  
(นายทินกร เข้มอุทา)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓